
บันทึกการประชุมคณะท างานการด าเนินการจัดการส านักงานสีเขียว (Green Office) 
ส านักภาษาต่างประเทศ 

ครั้งที่ 2/2566 
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 

ณ ห้องประชุมส านักภาษาต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 
................................................... 

ผู้มาประชุม 

1. นายอภิชาติ    อ่อนสร้อย  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสาวสรวงกนก สระบัว  คณะท างาน 
3. นางอัญธิกา   รุ่งเรือง  คณะท างาน 
4. นางวรวิมล   รัตนมาลี  คณะท างาน 
5. นายนัฐพล   บุญสอน  คณะท างาน   
6. นายจรงค์   กลับชนะ  คณะท างาน 
7. นางสาววิมลมาศ  มานุวงศ์  คณะท างานและเลขานุการ 
8. นายประวิทย์   ฮับยู่โส่  คณะท างานและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวกาญจนา  ประสพจันทร ์  ตัวแทนคณะท างานหมวด 2 
    2. นางสาวเจนจิรา เพ็ชรรัตน ์           ตัวแทนคณะท างานหมวด 2 
    3. นายเสกสรร  คลองรัว้                     ตัวแทนคณะท างานหมวด 3 
    4. นางสาวมัญชร ี พงศ์สุทธ ิ           ตัวแทนคณะท างานหมวด 3 
    5. นายปิยะชาติ      ชืน่จิต   ตัวแทนคณะท างานหมวด 4 
    6. นางเจนจริา เพ็งส้ม            ตัวแทนคณะท างานหมวด 5 
    7. นางพรพิมล ศรีแก้ว            ตวัแทนคณะท างานหมวด 6 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายอภิชาติ อ่อนสร้อย หัวหน้าคณะท างาน ในฐานะประธานการประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อแจ้งและร่วมกันพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

 นายอภิชาติ อ่อนสร้อย แจ้งและสั่งการให้บุคลากรส านักฯ เตรียมความพร้อมในการรับการอบรม
และการซ้อมหนีไฟ ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งยังก าชับให้ทีมซ้อมหนีไฟปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว ใช้เวลาน้อยที่สุด รวมทั้งให้มีการจับ
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เวลา ถ่ายรูปกิจกรรม และจัดท าคลิปวิดีโอประมวลภาพกิจกรรมซ้อมหนีไฟเพ่ือรายงานต่อฝ่าย  
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองบันทึกการประชุม 

 ที่ประชุมได้มีมติรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม ๒๕๖6 โดยไม่มี
การแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนสู่ส านักงานสีเขียวของส านัก
ภาษาต่างประเทศ โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้  

1. การจัดท าบอร์ดโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office)  
นายอภิชาติ อ่อนสร้อย ในฐานะหัวหน้าคณะท างาน ได้มอบหมายและก าชับให้คณะท างาน

หมวด 1 - 6 เร่งจัดท าบอร์ดโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ส านักภาษาต่างประเทศให้เรียบร้อย
และพร้อมต่อการเข้าตรวจเยี่ยมส านักฯ โดยคณะท างานฯ ของส านักงานเลขาธิการวุิิสภา ทั้งนี้ ได้
ด าเนินการติดตั้งเค้าโครงบอร์ดฯ ของทุกหมวดเรียบร้อยแล้ว โดยคณะท างานทุกหมวดสามารถ
ออกแบบและคิดแนวทางน าเสนอข้อมูลได้ตามรูปแบบและแนวทางของตนเองได้อย่างเป็นอิสระ  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 
 2. การรายงานความคืบหน้าและติดตามผลการด าเนินงานของคณะท างานหมวด 1 - 6  

2.1 คณะท างานหมวด 1 
นางวรวิมล รัตนมาลี หัวหน้าคณะท างานหมวด ๑ ชี้แจงว่า จะมีการจัดอบรมการระบุ

ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเขียนโครงการโดยรองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต ในวัน
ศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 และยังได้ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก าหนดและประกาศมาตรการการใช้งาน
เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องปรับอากาศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของส านักภาษาต่างประเทศและ
ไม่ได้ก าหนดในมาตรการนั้น ว่า รศ.ดร.สยามฯได้ให้ค าแนะน าว่า เครื่องใช้ต่าง ๆ นั้น แม้ว่าจะอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของส านัก แต่เป็นต้นก าเนิดของปัญหาสิ่งแวดล้อมในส านักได้ จึงควรระบุไว้ในมาตรการ 
โดยสามารถน าประกาศมาตรการฯ ซึ่งเดิมคณะท างานได้พิจารณาเห็นว่าแจ้งเวียนโดยส านักงาน
เลขาธิการวุิิสภามาเป็นต้นแบบและปรับเป็นประกาศมาตรการฯ ของส านักภาษาต่างประเทศ รวมถึง
ควรเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดและประกาศมาตรการการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร และ
เครื่องปรับอากาศเข้ามาตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการในวันตรวจประเมินโครงการส านักงานสีเขียว 
(Green Office) ของส านักภาษาต่างประเทศด้วย 



๓ 
 

นางสาววิมลมาศ มานุวงศ์ ในฐานะเลขานุการคณะท างานฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
แบบประเมินตนเองและเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการด าเนินงานส านักงานสีเขียวบางกิจกรรมที่
อยู่นอกเหนือขอบเขตของส านักฯ จะใช้ข้อมูลจากส านักบริหารงานกลางหรือส านักอื่นที่ดูแลรับ
รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ในการตอบแบบประเมิน  

 
2.2 คณะท างานหมวด 2 
นายนัฐพล บุญสอน หัวหน้าคณะท างานหมวด 2 ชี้แจงว่า คณะท างานฯ ด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส านักฯ เข้าร่วมอบรมโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) จัดโดย
ส านักงานเลขาธิการวุิิสภา จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ (ร้อยละ 100) โดย
ครอบคลุม 7 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ยังให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมและให้
บันทึกภาพหน้าจอผ่าน Google Form เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมอบรมดังกล่าวด้วย 
นอกจากนี้ นายนัฐพล ยังได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าคณะท างานหมวด 2 ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) จ านวน 4 หัวข้อ ดังนี้ 1. เป้าหมายและมาตรการ
จัดการของเสีย 2. ผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย 3. ก๊าซเรือนกระจก 4. การปฏิบัติตาม
กฎหมาย และยังกล่าวเสริมว่า คณะท างานหมวด 2 ร่วมกับคณะจัดท าบอร์ดฯ ได้ด าเนินการวางโครง
บอร์ดเรียบร้อยแล้ว ให้คณะท างานหมวด 1 - 6 สามารถออกแบบและตกแต่งบอร์ดประชาสัมพันธ์ได้
ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป  

ในส่วนของการรับเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะท างานหมวด 2 
ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจพบสัตว์พาหะน าโรค (แมลงสาบ) โดยคณะท างานหมวด 2 ได้ท า
บันทึกแจ้งผู้อ านวยการส านักฯ คณะท างานหมวด 2 ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับ
คณะท างานที่เกี่ยวข้อง (หมวด 5) และด าเนินการแก้ไข หลังจากปัญหาได้รับการแก้ไข ได้ด าเนินการ
แจ้งผลให้กับผู้ใช้บริการในล าดับถัดไป 

นายอภิชาติ อ่อนสร้อย หัวหน้าคณะท างาน เสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านการพูดคุยในรูปแบบเสียง
ตามสายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง นางสาววิมลมาศ มานุวงศ์ และนางสาวเจนจิรา เพ็ชรรัตน์ เสนอ
ให้จัดกิจกรรมในรูปแบบรายการวิทยุในช่วงเช้าหรือ “Morning Talk” โดยในรายการจะประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ความรู้โดยตัวแทนคณะท างานหมวด 1 - 6 สับเปลี่ยนตามล าดับ ทุกสัปดาห์ รวมถึงจะให้มี
การสุ่มการตอบค าถามจากผู้ฟัง เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ ทั้งนี้ก าหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวคือ 
ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น.  

 
2.3 คณะท างานหมวด 3 
นางสาวสรวงกนก สระบัว หัวหน้าคณะท างานหมวด 3 ชี้แจงเกี่ยวกับการตั้งชื่อ

คณะท างานหมวด 3 ที่ยังมีความสับสนนั้น ได้ข้อสรุปคือ ให้อ้างอิงจากหนังสือคู่มือการด าเนินงานส านักงาน
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สีเขียว (Green Office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยใช้ค าว่า “การใช้ทรัพยากรและพลังงาน” 
เพ่ือความถูกต้องและเข้าใจตรงกัน นางสาวสรวงกนก ยังชี้แจงเพ่ิมเติมว่า การด าเนินงานของ
คณะท างานฯ มีความคืบหน้าร้อยละ 70 โดยได้มีการรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าและน้ าอย่างต่อเนื่อง  
การติดประกาศมาตรการการใช้ห้องประชุม มาตรการลดการใช้กระดาษให้เป็นไปตามเป้าหมายคือ
ลดลงร้อยละ 1 จากปี พ.ศ. 2565 ซึ่งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 สามารถลดปริมาณกระดาษได้
ร้อยละ 0.8  

นายเสกสรร คลองรั้ว คณะท างานหมวด 3 ชี้แจงว่า ปริมาณการใช้ไฟและน้ าของส านักฯ 
นั้น เป็นปริมาณการใช้จากการหาค่าเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ทั้งหมดทดแทนการวัดค่าการใช้ไฟและน้ าจริง เนื่องจาก
มิเตอร์วัดค่าไฟและน้ าของรัฐสภาเป็นระบบมิเตอร์รวม ท าให้ปริมาณการใช้ไฟและน้ ามีความคลาดเคลื่อน
จากความเป็นจริง และไม่อาจควบคุมได้ คณะท างานฯ จึงใช้วิธีการรณรงค์ให้บุคลากรส านักฯ ช่วยเหลือกัน
ในการประหยัดไฟและน้ าให้ได้มากที่สุด เพ่ือสร้างอุปนิสัยและสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษ์พลังงาน 
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของหมวด 3 เองด้วย  

นางสาวมัญชรี พงศ์สุทธิ คณะท างานหมวด 3 เสนอให้มีการจัดซื้อและติดตั้งแผง 
โซล่าเซลล์ขนาดเล็กภายในส านักฯ เพ่ือส ารองไว้ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับและสามารถน ามาเป็นแหล่งพลังงาน
ทดแทนในการจ่ายไฟส่องสว่างภายในส านักภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของหมวด 3 
เกี่ยวกับการรณรงค์การใช้พลังงานทดแทนได้อีกด้วย ในขณะที่นางสาววิมลมาศ ในฐานะเลขานุการ
คณะท างาน เสนอให้บุคลากรส านักฯ ระมัดระวังการใช้กระดาษซ้ า (Reused) ที่มีข้อความหรือเนื้อหา
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจจะมีผลทางกฎหมายได้ 

 
2.4 คณะท างานหมวด 4 
นายจรงค์ กลับชนะ หัวหน้าคณะท างานหมวด 4 ชี้แจงว่า ขณะนี้ได้จัดซื้อตาชั่งกิโลกรัม

เรียบร้อยแล้วและได้กล่าวขอบคุณผู้อ านวยการส านักฯ มาในโอกาสนี้ นอกจากนี้ ยังรายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะท างานหมวด 4 เกี่ยวกับการจัดการขยะประเภทต่าง ๆ โดยเป้าหมายขยะกลับมา  
ใช้ใหม่ (Recycle) ต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 จากปริมาณขยะทุกประเภท พบว่าเดือนธันวาคม 
2565 มีปริมาณร้อยละ 36 และเดือนมกราคม 2566 มีปริมาณร้อยละ 56 ซึ่งปริมาณเกินกว่าเป้าหมาย 
ส าหรับขยะทั่วไป พบว่าเดือนธันวาคม 2565 มีปริมาณขยะทั้งสิ้น 104 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 63 
และเดือนมกราคม 2566 มีปริมาณขยะทั้งสิ้น 62 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 43 ทั้งนี้เนื่องจาก 
เดือนมกราคม คณะท างานฯ ได้น าขยะกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) บริจาคแก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 
ได้แก่ กล่องและขวดน้ าพลาสติกบริจาคแก่บริษัทปตท. ปฏิทินใช้แล้วบริจาคแก่สมาคมคนตาบอด 
แห่งประเทศไทย รวมถึงการกระดาษน ามาใช้ซ้ า (Reused) ภายในส านักฯ ส าหรับการจัดการของเสีย
และน้ าเสีย คณะท างานฯ ก าลังด าเนินการประสานงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตั้งถังดักจับ
น้ ามันและไขมันของส านักงานเลขาธิการวุิิสภา น าอุปกรณ์ดังกล่าวด าเนินการติดตั้งให้เนื่องจาก 
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินและตัวชี้วัดโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) นายจรงค์ ชี้แจง



๕ 
 

เพิ่มเติมว่า คณะท างานฯ จะประชาสัมพันธ์ปริมาณขยะและของเสียในแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่องที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์หมวด 4 

นายอภิชาติ อ่อนสร้อย หัวหน้าคณะท างาน เสนอให้บุคลากรที่ใช้งานเตาไมโครเวฟ 
เช็ดฝาครอบอุ่นอาหารและเตาไมโครเวฟทุกครั้งหลังการใช้งาน รวมถึงร่วมมือกันรักษาความสะอาด
ห้องครัวเพ่ือป้องกันมดและแมลง ขณะที่นางสาวมัญชรี เสนอให้สั่งการแม่บ้านประจ าส านักฯ ด าเนินการ
ฉีดพ่นน้ ายาล้างจานเพิ่มเติมตามแนวทางเดินมดและแมลงเพ่ือก าจัดมดและแมลงอีกทางหนึ่ง 

 
2.5 คณะท างานหมวด 5 
นางอัญธิกา รุ่งเรือง หัวหน้าคณะท างานหมวด 5 ชี้แจงว่า การด าเนินงานของ

คณะท างานฯ มีความคืบหน้าร้อยละ 90 ซึ่งมีการจัดท าและประกาศแผนงาน แนวทางการด าเนินงาน 
และมาตรการต่าง ๆ ทั้งสิ้น 12 ฉบับ รวมถึงได้จัดท าและเชิญชวนบุคลากรส านักฯ ร่วมลงนามในบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) เกี่ยวกับการก าหนดให้ส านักภาษาต่างประเทศเป็นพ้ืนที่ปลอดบุหรี่ เรียบร้อยแล้ว 
ส าหรับการจัดการเกี่ยวกับแสงและเสียงนั้น ก าลังรอการด าเนินการจากส านักบริหารงานกลาง ส าหรับ
การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น ส านักบริหารงานกลางได้จัดอบรมการซักซ้อมหนีไฟ  
แก่บุคลากรส านักภาษาต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการซักซ้อมอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2566 นอกจากนี้ คณะท างานฯ ยังด าเนินกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 
รวมถึงกิจกรรมตรวจตู้เย็นทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ และแจ้งเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบร่องรอยสัตว์
พาหะน าโรค ซึ่งในเดือนมกราคมที่ผ่านมามีการพบมดที่ห้องจัดเตรียมอาหาร จ านวน ๒ ครั้ง ซึ่งได้
ประสานแม่บ้านเพ่ือท าความสะอาดและใช้น้ าส้มสายชูเช็ดบริเวณที่พบแล้ว 

นางเจนจิรา เพ็งส้ม คณะท างานหมวด 5 ชี้แจงว่า ขณะนี้คณะท างานฯ ก าลังพิจารณา
จัดท าแผนการบริการจัดการพ้ืนที่และเพ่ิมพื้นที่สีเขียวภายในส านักฯ ทั้งนี้ นางอัญธิกา กล่าวเพิ่มเติมว่า 
คณะท างานฯ ได้ด าเนินกิจกรรมเพิ่มต้นไม้สีเขียวในพื้นที่ท างาน โดยรณรงค์ให้บุคลากรส านักฯ น าต้นไม้
มาวางเพ่ิมบริเวณพ้ืนที่ท างานเพ่ือช่วยการฟอกอากาศให้ดีขึ้นตามความสมัครใจ  

 
2.6 คณะท างานหมวด 6 
นางสาวสรวงกนก สระบัว หัวหน้าคณะท างานหมวด 6 ชี้แจงว่า การด าเนินงานของ

คณะท างานฯ มีความคืบหน้าร้อยละ 80 ยังคงขาดแต่เพียงการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ของผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด ส าหรับการจัดบอร์ดฯ ของหมวด 6 จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทต่าง ๆ  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 
 
 
 



๖ 
 

4. การยื่นใบสมัครโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office)  
 นางสาววิมลมาศ มานุวงศ์ ในฐานะเลขานุการคณะท างาน ได้ชี้แจงว่า ใบสมัครและ

เอกสารประเมินตนเองมีความพร้อมส าหรับยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยผ่านการตรวจแก้ไขและ
ตรวจทาน รวมทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต นายอภิชาติ อ่อนสร้อย 
ผู้อ านวยการส านักภาษาต่างประเทศ และนางวรวิมล รัตนมาลี หัวหน้าคณะท างานหมวด 1 ตามล าดับ 
เพ่ือความถูกต้องและเรียบร้อย ก่อนการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในล าดับต่อไป 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่น ๆ 

 - ไม่มี - 

 

เลิกประชุมเวลา 16.10 น. 

 

------------------------------------------------ 

นายประวิทย ์ฮับยูโ่ส ่
        นางสาววมิลมาศ มานวุงศ์ 

ผู้จดบันทึกการประชุม 

 


